

Kính gửi các Thành viên AusCham và quý độc giả,

Thời gian gần đây, Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (“AusCham Việt Nam”) nhận thấy phát sinh một số hình thức lừa đảo liên quan đến việc tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc tại Úc. Cụ thể, một số cá nhân đã giả mạo website và email của AusCham Việt Nam để đăng tải, tuyên truyền và quảng bá các thông báo tuyển dụng lao động và hỗ trợ xin thị thực sai lệch nhằm thu lệ phí và trục lợi bất chính từ các nạn nhân.

Chúng tôi khẳng định rằng AusCham Việt Nam **không** tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân, chi tiết ngân hàng hoặc chuyển tiền cho các dịch vụ hỗ trợ xin thị thực.

Vui lòng thận trọng và cảnh giác khi nhận được các thông tin liên quan tới chương trình nêu trên mà tự nhận là đại diện cho AusCham Việt Nam. Chúng tôi khuyến cáo không nên cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân, thông tin ngân hàng hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch tài chính nào liên quan đến hỗ trợ xin thị thực được cho là có liên quan đến AusCham Việt Nam.

Xin nhấn mạnh lại AusCham Việt Nam không cấp thư hỗ trợ cấp thị thực. Nếu quý vị cần hỗ trợ hoặc cần tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến thị thực hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với các kênh chính thức hoặc các cơ quan hữu quan của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Úc, như Đại sứ quán Úc tại Việt Nam hoặc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Nếu quý vị phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào hoặc lo ngại về tính xác thực của bất kỳ thông tin liên lạc nào được cho là từ AusCham Việt Nam, chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ office@auschamvn.org. Xin lưu ý rằng tên miền chính thức và độc quyền của AusCham Việt Nam là <http://auschamvn.org>. Bất kỳ tên miền nào khác tuyên bố đại diện cho AusCham Việt Nam đều bị coi là hành vi lừa đảo và cần được báo cáo cho cơ quan chức năng để có hành động cần thiết.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này. Sự an toàn và bảo mật của quý vị là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi.